

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 16 มีนาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>พระราชดำรัส ในหลวงร.9 เรื่องผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว 16 องค์การรัฐที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ อาทิ สช. สวรส. สปสช. สสส. สพฉ. สวทช. สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฯลฯ ได้จัดการประชุมวิชาการประจำปี “ประชารัฐร่วมใจ สู้สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” โดยมี นายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ขึ้นปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “สูงวัยอย่างมีคุณค่า น้อมพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสว่า ต้องใช้เหตุผลในการนำทาง เหตุผลคือ ศีล สมาธิ และปัญญา สุตท้ายการมอง การพิจารณาจะเกิดขึ้นโดยใช้ปัญญา หากเราดำเนินชีวิตแบบนี้จะเกิดการพอเพียง สิ่งที่ผู้สูงอายุควรทำคือรักษากายไว้ สิ่งที่จับต้องอย่างเดียว ให้พอเพียงดีกว่า และเรื่องจิตต้องโปร่งใส</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์	<p>การถวายสักการะพระบรมศพฯ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ว่า ช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อน ในบางวันกรุงเทพฯ อาจจะมีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส ส่งผลให้เกิดโรคต่างๆ และเสี่ยงต่อการเกิดอหิวาต์ได้มากขึ้น ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและกทม.ได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ในช่วงนี้ไว้แล้ว</p> <p>พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ กล่าวว่า โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูร้อน คือ โรคอุจจาระร่วงและโรคลมแดด (Heat Stroke) ซึ่งจะเกิดได้กับประชาชนทุกช่วงอายุ แต่จะส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงในกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว การป้องกันโรคอุจจาระร่วง ขอให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆ ไม่สัมผัสอาหารโดยตรง ควรใช้ช้อนทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการทานอาหารประเภทส้มตำ ยำ หรืออาหารที่ปรุงจากกะทิ และควรสังเกตสีและกลิ่นของอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง สำหรับการป้องกันโรคลมแดด ประชาชนควรพักผ่อนให้เพียงพอ จิบน้ำบ่อยๆ เมื่อเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายความร้อนได้ดี อาทิ ผ้าฝ้าย หากเกิดอาการตัวร้อนจัด หน้ามืด คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือพบแพทย์โดยทันที ทั้งนี้ ได้เตรียมมาตรการระบายความร้อนภายในเต็นท์พักคอย ด้วยการฉีดพ่นพ็อกกี้และใช้พัดลมไอน้ำ รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอาการและให้ความรู้แก่ประชาชนเป็นระยะ</p>
ไทยโพสต์	<p>นโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่”</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ประชุมคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2560 ท้าหรือความก้าวหน้านโยบาย “เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่” : Universal Coverage for Emergency Patients (UCEP)” และร่วมกันพิจารณาแนวทางรับย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหลัง 72 ชั่วโมง จากรพ.เอกชนเพื่อกลับไปรักษาต่อรพ.คู่สัญญา โดยเขตกทม. ได้เตรียมรพ.รองรับ 25 แห่ง ได้แก่ รพ.รัฐ 4 สังกัด 15 แห่ง แยกเป็น 1. สังกัด สธ. คือ รพ.นพรัตนราชธานี รพ.เลิดสิน รพ.ราชวิถี 2. สังกัดกทม. คือ รพ.ตากสิน รพ.กลาง รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ 3. สังกัดเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คือ รพ.พระมงกุฎเกล้า รพ.ทหารผ่านศึก รพ.ภูมิพลอดุลยเดช รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า รพ.ตำรวจ 4. สังกัดมหาวิทยาลัย ได้แก่ รพ.วชิรพยาบาล รพ.รามธิบดี รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.ศิริราช แต่หากยังไม่มีเตียงรับย้ายและเป็นผู้ป่วยเฉพาะทาง ได้เตรียมรพ.เฉพาะทาง 5 แห่งรองรับ ได้แก่ รพ.สงฆ์ สถาบันโรคทรวงอก สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสถาบันประสาทวิทยา กรณีไม่ใช่ผู้ป่วยเฉพาะทาง มีรพ.เขตปริมณฑล 5 แห่งรองรับ ได้แก่ รพ.ปทุมธานี รพ.พระนั่งเกล้า รพ.วัดไร่ขิง รพ.นครปฐม และรพ.พระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม ส่วนต่างจังหวัดมีรพ.สังกัด สธ. ทุกแห่งรองรับ</p> <p>ทั้งนี้ สพฉ.จะทำหนังสือขอความร่วมมือและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้นโยบายเดินหน้าไปได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และในอนาคตจะได้ขอความร่วมมือกองทุนอื่นๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์	<p>เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. กล่าวว่า สธ.ได้กำชับสถานบริการในสังกัดในพื้นที่เสี่ยงพายุฤดูร้อน 30 จังหวัด ให้เตรียมพร้อมรับมือ เร่งสำรวจความมั่นคงอาคาร สิ่งก่อสร้าง หากเสี่ยงเกิดอันตราย ให้แก้ไขทันที พร้อมเตรียมแผนสำรองการทำงานในภาวะฉุกเฉิน เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่/เสาไฟฟ้า/ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่/อาคารเก่าเสื่อมโทรม หากบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลข 1669</p>
แนวหน้า	<p>โรคลมแดด</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ. นพ.ภูริวรรธน์ โชคเกิด นพ.สสจ.เชียงใหม่ เตือนระวังโรคลมแดด การช่วยเหลือ ให้นอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง คลายชุดชั้นในและถอดเสื้อผ้าออกให้เหลือน้อยชิ้น ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามซอกคอ ตัว รักแร้ ขาหนีบ หน้าผาก ร่วมกับใช้พัดลมช่วยเป่าระบายความร้อนหรือใช้น้ำเย็นราดตัว เพื่อลดอุณหภูมิของร่างกายให้ต่ำลง และรีบส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด</p>
สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทวีช่อง 7	<p>แนะใช้สติลดความเครียด</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เตือน "อากาศร้อน" เป็นตัวกระตุ้นหรือเพิ่มความเครียดมากขึ้น แนะนำสติ รู้เรา รู้จัดการ ร้อนกายอย่าร้อนใจ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฝึกหายใจคลายเครียด นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ</p>
กรมประชาสัมพันธ์ ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์แนวหน้า	<p>สถานการณ์หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 26 ก.พ.-13 มี.ค. 2560 พบผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค 8 จังหวัดภาคเหนือ รวม 5,215 ราย อาทิ โรคหัวใจ และหลอดเลือด 3,256 ราย โรคทางเดินหายใจ 1,640 ราย โรคตาอักเสบ 163 ราย และโรคผิวหนังอักเสบ 156 ราย ลดลงจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แม้หมอกควันจะเริ่มเบาบางลง แต่ยังคงให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ ใน 8 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน รวมทั้งจังหวัดตาก เผ่าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมให้คำแนะนำและแจกหน้ากากอนามัยในกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องไปจนถึงเดือน พ.ค. 2560 ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติของปัญหาหมอกควัน</p>
เดลินิวส์,ไทยโพสต์	<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข20ปี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข กรมอนามัย กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายได้เตรียม ยกร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 20 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือนนี้ เพื่อเสนอต่อ สศช. นำไปพิจารณา ร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฉบับใหม่ ซึ่ง จะออกตามหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ประกาศใช้ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ ด้านสาธารณสุข 20 ปี เป้าหมายคือ การส่งเสริมป้องกันโรค เป็นเลิศ การบริการเป็นเลิศ บุคลากรเป็นเลิศ และการบริหารเป็นเลิศ ทั้งนี้การทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีมี 2 เป้าหมาย คือให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยแรกเกิดถึงตายเพิ่ม ขึ้นจาก 75 ปี เป็น 85 ปี ภายใน 2579 และมีค่าเฉลี่ยการมีสุขภาพดีเพิ่มขึ้นจาก 66 ปี เป็น 75 ปี</p> <p>- ด้านนพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ตั้งเป้าว่าภายใน 20 ปี จะต้องดำเนินการตามพันธสัญญาต่าง ๆ ให้ประสบผลสำเร็จ เช่น การลดจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากเชื้อเอชไอวี วัณโรค และหัด โดยเฉพาะเรื่องวัณโรค มีผู้ป่วยรายใหม่ปีละแสนกว่าราย เสียชีวิตปีละหมื่นกว่าราย และยังมีปัญหาเชื้อดื้อยาด้วย นอกจากนี้ยังเร่งแก้ไขปัญหา และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ได้ ทั้งนี้กรมจะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ควบคุมป้องกันโรค แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะแรกปี 2560-2564 พัฒนามาตรฐานระบบควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ระยะที่ 2 ปี 2565-2569 จะสร้างความเข้มแข็ง พัฒนาศรณะด้านการระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่วนระยะที่ 3 ปี 2570-2574 จะพัฒนาทุกอย่างสู่ความยั่งยืน และระยะที่ 4 ปี 2575-2579 ระบบควบคุมโรคของประเทศไทยจะเป็นระบบที่ดีที่สุด 1 ใน 3 ของเอเชีย</p>
กรมประชาสัมพันธ์	<p>กรมสุขภาพจิตช่วยเหลือผู้พิการ</p> <p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จ.สตูล มอบเครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็ก และ ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับโครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการสำหรับเด็กและคนพิการทางการเคลื่อนไหว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งทางสโมสรรังโรตารีสตูลได้รับ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมจังหวัด สสจ.สตูล ในการสำรวจความต้องการอุปกรณ์ดังกล่าว
ข่าวสด	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.พญ.วรรณิ นิธิยานันท์ กล่าวถึงสถานการณ์โรคเบาหวาน ว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และขยายตัวมาที่กลุ่มคนทำงานและกลุ่มอายุน้อย และจะเป็นโดยไม่รู้ตัว สาเหตุจากการบริโภคน้ำตาลมากขึ้น เพราะเข้าถึงอาหารได้ง่าย เนื่องจากมีร้านสะดวกซื้อเปิดตลอดทั้งคืน</p> <p>-ด้านทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กล่าวว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะมีความเสี่ยงเรื่องโรคในช่องปาก จึงต้องส่งต่อผู้ป่วยไปตรวจฟันด้วย สาเหตุเบาหวานเกิดจากกรรมพันธุ์โดยตรง และการบริโภคน้ำตาลที่มากขึ้น โดยพบว่าบริโภคน้ำตาลเฉลี่ย 38 กิโลกรัม/คน/ปี หรือวันละซัด หรือเท่ากับการเติมน้ำอัดลม 2 กระป๋อง ชาเขียวแก้วครึ่ง และเครื่องดื่มตามรถเข็นแก้วครึ่ง ซึ่งเป็นปริมาณสูงกว่าที่องค์การอนามัยโลกแนะนำมากกว่า 5 เท่า</p>
สยามรัฐ	<p>ศูนย์บริการทางการแพทย์ทางทะเล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สิ่งที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวคือ ความปลอดภัยและระบบการจัดการเมื่อเกิดภัยกับนักท่องเที่ยว สสจ.พังงาจึงได้จัดตั้งเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางน้ำ พร้อมเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์เซาท์ลิก (Andaman Hub Medical Network) ที่ รพ.สต.ดึกคัก อ.ตะกั่วป่า เป็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินทางทะเล เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะฉุกเฉินและวิกฤติอย่างรวดเร็ว สร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวใน จ.พังงา และกลุ่มอันดามัน</p>
เดลินิวส์ คอลัมน์จดหมายถึง เดลินิวส์	<p>ชื่นชมแพทย์รพ.พระนั่งเกล้า</p> <p>-เสนอจดหมายจากผู้ใช้บริการรพ.รัฐ กล่าวชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ นพ.ชาคริต เสกธีระ รพ.พระนั่งเกล้า ว่า เป็นคนที่อุทิศตนให้คนไข้ ทุ่มเทาทำงานเพื่อคนไข้ซึ่งที่ร่างกายไม่แข็งแรง ขอให้อยู่ที่รพ.นี้ไปนาน ๆ และเป็นแบบอย่างให้แพทย์ท่านอื่นต่อไป</p>
เดลินิวส์	<p>ทางแก้สังคมนิยมความรุนแรง</p> <p>-เสนอข่าว จากเหตุการณ์ "น้องปอนด์" นายธีรพงศ์ จูฑะฐาน อายุ 24 ปี นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ถูกวัยรุ่นในพื้นที่รุมทำร้ายและฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม</p> <p>พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ภาพความรุนแรงในสังคมไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามความซับซ้อนของสังคม และการมีสื่อโซเชียลมีเดียจำนวนมากทำให้การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับความรุนแรงเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเสพความรุนแรงอยู่สม่ำเสมอ ทำให้สังคมเกิดความชาชิน บางคนอาจกลายเป็นผู้กระทำความรุนแรงได้ง่าย เริ่มต้นจากการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพ สังคมต้องช่วยกันหยุดสร้างวาทกรรมแห่งความเกลียดชัง เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดความรุนแรง และต้องรู้จักป้องกันตัวเองไม่ให้ไปพัวพันกับความรุนแรง เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ถูกบีบให้ต้องเป็นผู้ลงมือกระทำความรุนแรง ต้องรู้จักขอความช่วยเหลือ ขอคำปรึกษา</p>
hfocus	<p>อนุมัติเงินประจำตำแหน่งแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทำหนังสือแจ้งเวียนให้จังหวัดต่างๆ ทราบมติ ก.พ. เห็นชอบให้ข้าราชการที่เป็นนักศึกษาคุณัญญาวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2559 รวม 1,922 ตำแหน่ง ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจำตำแหน่งตามกฎหมาย ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2551</p>
มติชน	<p>คกก.ยาเสพติดดูแล</p> <p>-เสนอข่าว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังอาคารศูนย์ประชุมนานาชาติเวียนนา ทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดของสหประชาชาติ สมัยที่ 60 ซึ่งสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560</p>
เดลินิวส์	<p>เตือนโรคหน้าร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิฑูรย์ เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อน โรคที่ต้องระวังเป็นพิเศษ คือ โรคที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินอาหาร โดยเฉพาะท้องร่วง เนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนจะทำให้เชื้อโรคก่อตัวเร็วขึ้น มีการขยายตัวได้รวดเร็ว การป้องกันสามารถทำได้โดย ปรุงอาหารให้สุกและร้อน ใช้น้ำดื่มที่สะอาด ใช้ช้อนกลาง และล้างมือ โดยเฉพาะเด็กเล็ก ๆ ต้องฝึกให้ล้างมือเป็นประจำ สำหรับผู้ที่ชอบซื้ออาหารสูง ให้รีบทานมือต่อมือ ทั้งนี้ เด็กเล็ก ๆ หากเกิดอาการท้องร่วงและมีอาการอาเจียนด้วย เด็กจะอ่อนเพลียเร็ว อาจซื้อได้ ให้รีบพาไปโรงพยาบาลทันที</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์	<p>ชุมชนบำบัดยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว จ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน คืบคนดีสู่สังคม มีผู้เข้ารับการบำบัด 100 คน ใช้หลักสูตรมาตรฐานแกนกลางชุมชนบำบัด กระบวนการ Fast Model อย่างย่อของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีการอบรมด้านอาชีพ และแนะนำการศึกษาต่อ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับมาเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป.ป.ส.ภาค 4 ขอนแก่น สภ.เมืองกาฬสินธุ์ และสสจ.กาฬสินธุ์</p>
ไทยรัฐ,โพสต์ทูเดย์,เดลินิวส์,มติชน,M2F	<p>นวัตกรรมหุ่นยนต์จ่ายยา</p> <p>-เสนอข่าว ศิริศักดิ์ เทพาคำ รองผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ ทีเซล แลกข่าวความร่วมมือ ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโบ้) ในการพัฒนาหุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติสำหรับโรงพยาบาลศิริราช เป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยผู้ป่วยสามารถรับยาภายในเวลา 15 นาทีเท่านั้น รวมถึงลดความผิดพลาด เนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติ ทั้งนี้ได้ใช้หุ่นยนต์จ่ายยาอัตโนมัติในโรงพยาบาลศิริราชรวม 4 เครื่อง จ่ายยาจากระบบนี้ 95% เพิ่มความรวดเร็ว 3-4 เท่าตัว</p>
ข่าวสด	<p>คู่มือดูแลผู้เปลี่ยนข้อเข่าเทียม</p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.นพ.นริศถพล เจริญพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และหัวหน้าหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทรราช และ น.ส.นันทน์ภัส คังคะโน ออกแบบ “เมนูดูแลเข่าและบันทึกรัก (สุขภาพ) เข่า” เพื่อเป็นคู่มือให้ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมกลับมาเดินได้เร็วขึ้น กล้ามเนื้อขาแข็งแรงขึ้น และใช้เวลาพักฟื้นไม่นาน จากการทดสอบประสิทธิภาพในอาสาสมัครที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม พบว่า สามารถฟื้นฟูสุขภาพเข่าได้เร็วและมีประสิทธิภาพกว่าการฟื้นฟูแบบทั่วไป ปัจจุบันได้รับหนังสือรับรองลิขสิทธิ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว และกำลังพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน</p>
ข่าวสด	<p>โรงเรียนผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว ดร.จิราพร วัฒนศรีสิน คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรภ.สุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะพยาบาลศาสตร์ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุในชุมชน ในด้านการส่งเสริมสุขภาพตนเอง การดูแลสุขภาพระยะยาว การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี การอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนต่างๆ รายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในโรงเรียนผู้สูงอายุสอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของผู้สูงอายุ มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมระยะเวลาเรียน 5 เดือน มีทั้งหมด 5 วิชา ได้แก่ วิชาการดูแลสุขภาพในวัยสูงอายุ วิชาก้าวทันโลกในวัยสูงอายุ วิชานันทนาการและงานอดิเรกในผู้สูงอายุ วิชาพหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิชาการศึกษาอิสระ</p>
M2F,(ไทยรัฐ,new)108	<p>ตูนบอดี้สแลมร่วมวิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช</p> <p>-เสนอข่าว ตูน บอดี้สแลม พร้อม ก้อย รัชวิน ร่วมวิ่งชวอน “1 ล้าน 5 แสนก้าว วิ่งเพื่อชีวิต เชียงใหม่-ศิริราช” ที่กลุ่มนักศึกษาแพทย์ศิริราชจัดขึ้นเพื่อระดมทุนสร้างอาคาร “นวมินทรบพิตร 84 พรรษา รพ.ศิริราช” โดยจะมาร่วมวิ่งที่จุดสตาร์ท จ.ชัยนาท ส่วนยอดบริจาคขณะนี้ เกิน 52 ล้านบาทแล้ว</p>
เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ	<p>อุบัติเหตุสงกรานต์</p> <p>-เสนอบทความว่า เป็นสัญญาณที่ดีเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการล่วงหน้าเกือบ 1 เดือน ให้กรม. กระทรวงและหน่วยงานเกี่ยวข้อง ช่วยกันสร้างการรับรู้อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เน้นรณรงค์สร้างวินัยการขับขี่บนถนนอย่างเคร่งครัด ตรวจสอบสุขภาพผู้ขับขี่ที่รถโดยสารสาธารณะและยานพาหนะทั่วไป โดยสถิติอุบัติเหตุทางถนน “7 วันอันตราย” ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,919 ครั้ง เสียชีวิต 478 ราย บาดเจ็บ 4,128 ราย ซึ่งหน่วยงานและองค์กรเกี่ยวข้องได้นำไปวิเคราะห์ ถอดบทเรียน ความสำเร็จและความล้มเหลวการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนภารกิจสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน แต่ยังไม่พบสูตรสำเร็จแก้ปัญหา และหลังเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบอกว่าจะมีมาตรการเอาผิดอย่างจริงจังก่อนถึงเทศกาลสงกรานต์นี้ ทั้งการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะ ผู้ขับขี่ยานพาหนะ ผู้ประกอบการ พร้อมออกกฎหมายเข้มพฤติกรรมเสี่ยง และการออกใบอนุญาตต่าง ๆ จึงเป็นที่มาคำสั่งตามมาตรา 44 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะ รถตู้ รถมินิบัส</p> <p>แต่ปัจจัยหลักของอุบัติเหตุ ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผู้ใช้รถใช้ถนนที่ละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร หากมีมาตรการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	บทลงโทษที่รุนแรงขึ้น บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วทำให้คนเกรงกลัว ทำผิดน้อยลง แสดงว่า "มาตรา 44" เป็นยาวิเศษ "หยุด-ลด" ตายได้
แนวหน้า	กทม.อบรมผู้ค้าห้ามใช้บอแรกซ์ในอาหาร -เสนอข่าว นายมนัส ประจวบจินดา ผู้อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวว่า เขตฯ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ค้าในพื้นที่ เรื่องสารบอแรกซ์ ห้ามนำมาผสมอาหาร หากประชาชนบริโภคจะมีพิษต่อระบบไตและอาจทำให้เสียชีวิตได้
เดลินิวส์	รพ.สตูลคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ -เสนอข่าว พญ.ประนอม คำเที่ยง รองปลัด สธ. เป็นประธานเปิดโครงการ "ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ในญาติสายตรง" ในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ในพื้นที่ จ.สตูล จัดโดยรพ.สตูล
มติชน	มอบเครื่องฟอกไต -เสนอข่าว นายทรงยศ เทียนทอง นายกองดีการบริการส่วน จ.สระแก้ว มอบเครื่องไตเทียม 14 เครื่อง แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
New)108	ร้องเรียนรพ.เอกชนศัลยกรรมตา 2 ชั้น -เสนอข่าว หนูม้วย 26 ปี ร้องเรียนสคบ. หลังทำตาสองชั้นที่รพ.ชื่อดังแห่งหนึ่งเมื่อปี 2551 แล้วมีปัญหาตาบวม เป็นพังผืด แก้ไขหลายครั้งแต่ไม่ดีขึ้น รพ.จะคืนค่าศัลยกรรมให้ทั้งหมด แต่ไม่ยอมให้ค่าเสียหาย
ไทยรัฐ	ออกกำลังกายช่วยลดความอ่อนล้าในผู้ป่วยมะเร็ง -เสนอข่าว นักวิจัยจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ รัฐนิวยอร์ก ตรวจสอบข้อมูล 113 ฉบับเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่า 11,500 ราย ที่มีอาการอ่อนล้าจากการรักษาหรืออยู่ในช่วงหลังการรักษาโรคมะเร็ง พบว่าการออกกำลังกายและบำบัดทางจิต ช่วยด้านการอักเสบและปรับปรุงสมรรถภาพของหัวใจ หลอดเลือด ปอด กล้ามเนื้อ ทำให้ช่วยลดความอ่อนล้าอ่อนเพลียในระหว่างกำลังรักษาและหลังจากการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งการฟื้นฟูด้านจิตบำบัด จะช่วยให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการปรับเปลี่ยนวิถีคิด และเปลี่ยนพฤติกรรมในการบรรเทาความอ่อนล้า
ข่าวสด	ผลเสียการเสพติดออนไลน์ -เสนอข่าว ไบรอัน เอ. ฟรีแม็ก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพิชิตต์ด้านสื่อ เทคโนโลยี และสุขภาพ สหรัฐอเมริกา สอบถามนักศึกษา 1,787 คน ถึงระยะเวลาในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละวัน พบว่า นักศึกษาที่ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 58 ครั้งต่อสัปดาห์ มีความเสี่ยงของพฤติกรรมตัดขาดจากสังคมมากกว่าเพื่อนที่เล่นน้อยกว่าถึง 3 เท่า เมื่อคิดเป็นรายวัน ผู้ที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน มีความเสี่ยงกลายเป็นคนตัดขาดสังคมมากกว่าเพื่อนๆ ที่เล่นไม่เกิน 30 นาที เหตุผลมาจากคนที่เสพติดสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่มีปัญหาการเข้าถึงสังคมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อหันมาพึ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กมากเกินไป จึงทำให้ตัดขาดจากโลกความเป็นจริง และส่งผลกระทบต่อชีวิตในที่สุด



fanmoph



pr_moph



ministry_of_public_health



moph channel



clubhealthch